

**มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย**  
**ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๑ (๑/๒๕๕๔) วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔**  
**ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชนู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๑	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพิจารณา กำหนดจำนวนและตัวบุคคลของ คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุ ราชการ	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ ๑) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัว บุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุ ราชการตามรายชื่อที่เสนอ ๒) ให้เพิ่มองค์ประกอบของ คณะกรรมการเป็นกรรมการ คือ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้แทนคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ๑ คน และผู้แทน คณาจารย์ในกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ๑ คน และรายงานให้ สภามหาวิทยาลัยทราบ	คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการสรรหา คณะกรรมการ
๔.๒	การพิจารณาเปิดสอนหลักสูตร ใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเดิม ๔.๒.๑ การพิจารณาหลักสูตร ใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ๔.๒.๒ การพิจารณาหลักสูตร ใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาว ต่างประเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ๔.๒.๓ การพิจารณาหลักสูตร ใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๕๔ ๔.๒.๔ การขอความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ๔.๒.๕ การขอความเห็นชอบ หลักสูตรใหม่ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๔	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ หลักสูตร ตามเสนอ โดยเสนอให้ สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษารับทราบ และรายงานผล การรับทราบให้สภามหาวิทยาลัย ทราบด้วย	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการรวบรวม เอกสารเพื่อเสนอ สกอ. ต่อไป

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๔	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ....	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... ตามเสนอ และรายงานข้อบังคับฉบับสมบูรณ์ให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย	นิติกร และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง	ดำเนินการให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว
๔.๔	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การดำเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ....	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การดำเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... ตามเสนอ และรายงานข้อบังคับฉบับสมบูรณ์ให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย	นิติกร และคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง	ดำเนินการให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว
๔.๗	การพิจารณา “ร่าง” องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และแผนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามเสนอ และให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ได้ดำเนินการนำข้อเสนอแนะของกรรมการประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว

หมายเหตุ มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>